

01/11/2023

Mục Tin của Tiến Sĩ Horton

## **DCSD Tập Trung vào việc Xây Dựng Những Cây Cầu, Không Phải Những Bức Tường**

Kính Gửi Các Em Học Sinh, Các Gia Đình và Các Đối Tác Cộng Đồng,

Tại DeKalb County School District (DCSD), chúng tôi tự hào đón nhận sự đa dạng cũng như tôn vinh nền tảng và văn hóa độc đáo của các em học sinh. Chúng tôi vẫn trung thành với việc nuôi dưỡng một hệ thống giáo dục nơi mà sự an toàn, tôn trọng và đoàn kết được khuyến khích và hỗ trợ. Vì lý do đó, DCSD khẳng định rằng chúng tôi là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa, nơi nói hơn 140 ngôn ngữ, đại diện cho hơn 180 quốc gia trên khắp 138 trường học và trung tâm của chúng tôi. Đặc quyền và nghĩa vụ riêng biệt của chúng tôi là thúc đẩy môi trường chào đón, nâng cao và bảo vệ mọi cá nhân bước qua cánh cửa của chúng tôi.

Trong sự bao trùm của tính đa dạng này, DCSD tự hào khẳng định cam kết của mình trong việc cung cấp môi trường giáo dục hòa nhập thực sự. Trọng tâm sứ mệnh của chúng tôi là Chương Trình Khung Cải Tiến Liên Tục MIRACLES, hứa hẹn sự công bằng, cơ hội và sự phát triển tiềm năng của học sinh. Sứ mệnh này được dẫn hướng bởi H-PRIDE của chúng tôi (Humanization-Nhân đạo, Professionalism-Chuyên Nghiệp, Respect-Tôn Trọng, Integrity-Chính Trực, Dignity-Nhân Phẩm, và Empathy-Đồng Cảm) đóng vai trò là kim chỉ nam của chúng tôi trên hành trình hướng tới công bằng giáo dục và thành công cá nhân cho mọi trẻ em.

Ngoài các khuôn khổ và nguyên lý, vai trò của chúng tôi với tư cách là một tổ chức giáo dục còn vượt ra ngoài phạm vi học thuật và bao gồm các giá trị đáng khích lệ về sự hiểu biết, chấp nhận và thống nhất trong sự đa dạng. Mỗi thành viên trong cộng đồng đều xứng đáng được cảm thấy có giá trị, được tôn trọng và trên hết là an toàn.

Các thành viên cộng đồng và những người khác đã liên hệ với tôi về quan điểm của DCSD trước những sự kiện gần đây ở Trung Đông. Quan điểm của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi kiên quyết chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử, lạm dụng và chia rẽ chống lại bất kỳ ai.

Như tôi đã trình bày vào tháng trước trong Thư Gửi Gia Đình Về Tình Hình Trung Đông, DCSD đã thực hiện các bước nâng cao để tăng cường sự an toàn cho cộng đồng trường học của chúng ta. Từ các Viên Chức Cảnh Sát DCSD đến các quản trị viên của nhà trường và các nhân viên, tất cả chúng ta đều đoàn kết trong việc chủ động, cảnh giác và kiên quyết trong các biện pháp an ninh của mình. Bất kỳ mối đe dọa hoặc sự cố tiềm ẩn nào liên quan đến những sự kiện này sẽ được nhân viên tận tâm của chúng tôi giải quyết một cách nghiêm túc và khẩn cấp.

Tuy nhiên, an toàn là sự hợp tác. Chúng tôi một lần nữa yêu cầu mọi người tham gia cùng chúng tôi trong nỗ lực này. Chiến dịch “Thấy Gì, Nói Đó” của chúng tôi không chỉ là một câu khẩu hiệu—mà đó là lời kêu gọi hành động. Nếu quý vị hoặc con quý vị nhận thấy bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào, bất kể việc đó phát sinh ở đâu, chúng tôi tin rằng quý vị sẽ liên lạc ngay với nhân viên của chúng tôi.

Bất chấp các sự kiện toàn cầu hiện nay, cam kết của Dekalb County School District vẫn hướng tới việc đảm bảo một tương lai nơi các cá nhân được đối xử công bằng và bằng lòng nhân ái, bất kể xuất thân hay tín ngưỡng của họ. Về cốt lõi, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể nỗ lực tạo ra một thế giới ngày mai khoan dung hơn, hòa nhập hơn và an toàn hơn thông qua học sinh của chúng tôi ngày hôm nay.